

ด่วนที่สุด



ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๑๘

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนให้คณะกรรมการ กรอ. จังหวัด และกลุ่มจังหวัดมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เสนอกรอบงบประมาณของ ก.น.จ.

เรียน (จังหวัด และกลุ่มจังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๔/๐๕๐๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับทราบมติคณะกรรมการ กรอ. เรื่องแนวทางการขับเคลื่อน
กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล)
ประสานกับสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้คณะกรรมการ กรอ. จังหวัด และกลุ่มจังหวัด มีส่วนร่วม
ในกระบวนการเสนอกรอบงบประมาณของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ
ก.น.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ พิจารณา และได้รายงานมติ ก.น.จ.
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
(กรอ.) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ก.น.จ. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ได้พิจารณาเรื่องแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติแล้ว มีมติเห็นชอบในการกำหนดให้มีการประสาน
กลไกของ ก.น.จ. ในระดับพื้นที่ (ได้แก่ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก.) เข้ากับกลไกของส่วนราชการ และ กรอ. จังหวัด
และ กรอ.กลุ่มจังหวัด

๒. ในด้านของตัวบุคคล ได้แก่ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานหอการค้าจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นกรรมการทั้งใน ก.น.จ./ ก.บ.จ./ ก.บ.ก.
และกรรมการใน กรอ./ กรอ. จังหวัด /กรอ.กลุ่มจังหวัด ตามลำดับ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างกลไกของ ก.น.จ. และ กรอ. โดยบุคคลดังกล่าวสามารถนำเรื่องผ่านการพิจารณาจาก กรอ. ที่ได้
เข้าเป็นกรรมการเข้าสู่ที่ประชุม ก.น.จ. ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณีพิจารณาดำเนินการต่อไปได้

๓. เพิ่มช่องทางที่ กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เสนอเรื่องผ่านการพิจารณาของ
กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ไปยัง ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. เพื่อพิจารณาโดย ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. ควรต้องมี
การบันทึกสรุปผลการพิจารณา และแจ้งผลกลับไปให้ กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบ เพื่อประสาน
การดำเนินการต่อไป

๔. ในการ...

๔. ในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด และของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้จังหวัดจัดประชุมระดับจังหวัดและเชิญทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และท้องถิ่น ร่วมให้ความเห็นในคราวเดียวกัน

อนึ่ง โดยที่หลักการของการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประการหนึ่ง คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมถึงภาคธุรกิจเอกชนด้วย กรณีนี้ จึงเห็นว่า กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรจะเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการชักจูงภาคธุรกิจ เอกชนให้มาร่วมมือ ร่วมดำเนินกิจกรรม และกำหนดโครงการที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยเอกชนใน จังหวัด/กลุ่มจังหวัดนั้น โดยระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน (ชื่อผู้รับผิดชอบ กิจกรรมที่จะมาร่วม ดำเนินการ เป็นต้น) เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ก็จะเป็นการสร้าง ศักยภาพในการแข่งขัน และการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการนี้อาจดำเนินการ เป็นโครงการนำร่องในพื้นที่กลุ่มจังหวัดก่อน เพื่อให้ได้รูปแบบหรือแนวทางที่ชัดเจน และขยายผล ต่อไปในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบ ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ.

ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ.

สำนักพัฒนาระเบียงราชการส่วนภูมิภาค ฯ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๔๓, ๙๙๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๒๑